






รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2563  

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 - -ไม่มา- 
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 - -ไม่มา- 
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - -ไม่มา- 
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - -ไม่มา- 
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
5 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
6 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
7 นางสาวกิรณา คงกล่อม นักวิเคราะห์ฯ กิรณา คงกล่อม  
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ผู้มาประชุม  จ านวน 12 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 4 คน 
   1. นเยยม ชุ่มยิ้ม   สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 1 
   2. นายสมพงษ์ สุขทอง  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 2 
   3. นายกวิน แย้มฤดี  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 7 
   4. นายทวี กันภัย  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 7  
 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 12 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี  ต าแหน่ ง 

ป ระธ าน สภ าอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล ส าย ท อ ง  ก ล่ า ว เปิ ด ก ารป ระชุ ม                     
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ   1.1 การให้ความเห็นชอบ เรื่องนางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศท่ีดินให้จ านวน 
ประธานสภา ฯ  150 ตารางวา (ตรงข้ามวัดโบสถ์) เพื่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5   
 
นายสหเดช ฯ   1.1 การให้ความเห็นชอบ เรื่องนางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศที่ดินให้จ านวน 
ประธานสภา ฯ  150 ตารางวา (ตรงข้ามวัดโบสถ์) เพ่ือสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 เมื่อประชุมครั้งที่
   แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ผู้บริหารฯ
   ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   

 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกอบต.สายทอง                
   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
   ข้อความเดิม 
   การให้ความเห็นชอบ เรื่องนางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศที่ดินให้จ านวน 150 ตารางวา 
   (ตรงข้ามวัดโบสถ์) เพ่ือสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5  
 
 

/ขอแก้ไข... 
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   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
   การให้ความเห็นชอบ นางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศที่ดินบริเวณต าบลบางปลากด              
   ให้จ านวน 150 ตารางวา (ตรงข้ามวัดโบสถ์) เพ่ือสร้างระบบประปา อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
   เทศบาลต าบลป่าโมก   
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิมตามที่ผู้บริหารเสนอ 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2563  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบ
   รายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 
    เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
นายสหเดช ฯ   3.1 การขออนุญาตท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง การขอเชื่อมต่อท่อน้ าประปา หมู่ที่ 1 ต าบลหัวไผ่ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
   ของประชาชน 
 

/การขออนุญาต... 
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นายสหเดช ฯ   การขออนุญาตท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง การขอเชื่อมต่อท่อน้ าประปา หมู่ที่ 1 ต าบลหัวไผ่ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
   ของประชาชน  เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียด               
   ต่อที่ประชุม 

 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
นายก อบต. ฯ  เนื่องด้วยการประปาบ้านพายทอง ได้ยุติการบริหารจัดการน้ าประปาเมื่อวันที่                 
   25 มิถุนายน 2563 จึงท าให้น้ าประปาในต าบลสายทองไม่เพียงพอในการอุปโภค - 
   บริ โภ ค  และเพ่ื อ เป็ นการบรรเทาความ เดื อดร้อนของประชาชน ให้ มี น้ า ใช้                     
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและอบต พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  7)              
   พ.ศ. 2562 มาตรา 73 อบต.จะท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
   ร่วมกับสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท า
   กิจการร่วมกัน ได้  ทั้ งนี้  เมื่ อ ได้ รับความยินยอมจากสภาต าบล  อบต . อบจ .                    
   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการที่จ าเป็นต้องท า            
   และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน จึงขออนุญาตท ากิจการ
   นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขออนุญาตท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
   ต าบลสายทอง เรื่อง การขอเชื่อมต่อท่อน้ าประปา หมู่ที่ 1 ต าบลหัวไผ่ เพ่ือบรรเทา
   ความเดือดร้อนของประชาชน 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.2 การขออนุญาตท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 7  
   ต าบลสายทอง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 

/การขออนุญาต... 
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นายสหเดช ฯ   การขออนุญาตท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง การก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก พร้อมลงไหล่ทางลูกรั ง  หมู่ที่  7              
   ต าบลสายทอง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารฯ 
   ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
นายก อบต. ฯ  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ขออนุญาต            
   ท ากิจการนอกเขต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 7  
   ต าบลสายทอง และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีถนนสัญจร 
   ไป – มา สะดวก ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและอบต พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 73 อบต.จะท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
   ต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล อบต. อบจ.                    
   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการที่จ าเป็นต้องท า            
   และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ดังนั้นองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลหัวไผ่ จึงขออนุญาตท ากิจการนอกเขต  
 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็ นชอบ เป็ น เอกฉันท์  อนุญ าต ให้ อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบลหั ว ไผ่            
   ท ากิจการนอกเขต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 7  
   ต าบลสายทอง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.3 การขออนุญาตท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง ขออนุญาตถมดินบริเวณที่ดิน นางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศที่ดินบริเวณ           
   ต าบลบางปลากดให้จ านวน 150 ตารางวา (ตรงข้ามวัดโบสถ์ ) อยู่ ใน เขตพ้ืนที่ ของ
   เทศบาลต าบลป่าโมก  เพ่ือสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 
   30 ลูกบาศก์เมตร  
 

/การขออนุญาต... 
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นายสหเดช ฯ   การขออนุญาตท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง ขออนุญาตถมดินบริเวณที่ดิน นางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศที่ดินบริเวณ           
   ต าบลบางปลากดให้จ านวน 150 ตารางวา (ตรงข้ามวัดโบสถ์ ) อยู่ ใน เขตพ้ืนที่ ของ
   เทศบาลต าบลป่าโมก  เพ่ือสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 
   30 ลูกบาศก์เมตร เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
   ประชุม 

 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
นายก อบต. ฯ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง จะด าเนินการถมดินบริเวณที่ดิน                
   นางส าราญ พร้อมไธสง ที่อุทิศที่ดินบริเวณต าบลบางปลากดให้จ านวน 150 ตารางวา
   (ตรงข้ามวัดโบสถ์) อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าโมก  เพ่ือสร้างระบบประปา 
   แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร และเพ่ือเป็นการบรรเทา
   ความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ าใช้  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและอบต              
   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 73 อบต.จะท ากิจการนอก
   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหาร
   ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก
   สภาต าบล อบต. อบจ.หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการ                   
   ที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ดังนั้น
   องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง จึงขออนุญาตท ากิจการนอกเขต  
 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขออนุญาตถมดินบริเวณท่ีดิน                  
   นางส าราญ พร้อมไธสง ที่อุทิศที่ดินบริเวณต าบลบางปลากดให้จ านวน 150 ตารางวา
   (ตรงข้ามวัดโบสถ์) อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าโมก เพ่ือสร้างระบบประปา 
   แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร 
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
 

/การลงมติ... 
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นายสหเดช ฯ   3.4 การลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา ฯ   สายทอง เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบ ารุงรักษาประปา พ.ศ... 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติจากท่ีสภา
   มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงแถลง
   ผลการพิจารณาต่อท่ีประชุม 
 
นายสหเดช ฯ   1.5 การลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา ฯ   สายทอง เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบ ารุงรักษาประปา พ.ศ... 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จากที่สภา
   มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง
   แถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุม 
 
นายวิโรจน์ฯ   ผม นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 ในฐานะประธาน  
สมาชิก ม .3  คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุมดังนี้ 

   การเสนอยื่นเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา13.00 น. 
   ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. นั้น ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติ 
   ร่างข้อบัญญั ติ  เรื่อง การบริหารกิจการประปาและบ ารุงรักษาประปา  พ.ศ...                
   และให้คงร่างเดิม ข้อบัญญัติกิจการการบริหารกิจการประปาและการบ ารุงรักษาระบบ 
   ประปา พ.ศ.... โดยสงวนค าแปรญัตติตามร่างเดิม ทุกประการ 

นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิม ข้อบัญญัติกิจการการบริหารกิจการประปา
   และการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.... โดยสงวนค าแปรญัตติตามร่างเดิม ทุกประการ
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติกิจการการบริหารกิจการประปา
ประธานสภา ฯ  และการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.... 

 
 

/ในวาระ... 
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นายสหเดช ฯ   ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติกิจการการบริหารกิจการประปา
ประธานสภา ฯ  และการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.... ผมขอให้สมาชิกฯทุกท่านพิจารณาในวาระที่ 2 
   ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
   เสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติกิจการการบริหารกิจการประปาและการบ ารุงรักษา
   ระบบประปา พ.ศ.... 
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   วาระที่  3 ขั้นลงมติร่างร่างข้อบัญญัติกิจการการบริหารกิจการประปา
ประธานสภา ฯ  และการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.... 
  
นายสหเดช ฯ   ในวาระที่  3 ขั้นลงมติ ร่างข้อบัญญัติกิจการการบริหารกิจการประปา
ประธานสภา ฯ  และการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.... ผมขอให้สมาชิกฯทุกท่านพิจารณาในวาระที่ 3 
   ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
   กิจการการบริหารกิจการประปาและการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ 2563                     
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.5 การลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา ฯ   สายทอง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2563 
   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จากที่สภา
   มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง
   แถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุม 
 
นายวิโรจน์ฯ   ผม นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 ในฐานะประธาน  
สมาชิก ม .3  คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุมดังนี้ 
   การเสนอยื่นเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา13.00 น.
   ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. นั้น ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติ
   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   เฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2563 โดยสงวนค าแปรญัตติตามร่างเดิม ทุกประการ 

/สมาชิก... 
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นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็น เอกฉันท์  ให้คงร่างเดิม ข้อบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่าย        
   เฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2563 โดยสงวนค าแปรญัตติตามร่างเดิม ทุกประการ
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
ประธานสภา ฯ  ประปา ประจ าปี 2563  
 
นายสหเดช ฯ   ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
ประธานสภา ฯ  ประปา ประจ าปี 2563 ผมขอให้สมาชิกฯทุกท่านพิจารณาในวาระท่ี 2 ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
   เสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 
   2563     
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2563   
  
นายสหเดช ฯ   ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2563 ผมขอให้สมาชิกฯทุกท่านพิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2563 
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.6 ขอแก้ไขการจ่ายขาดเงินสะสมทุนส ารองสะสม เมื่อประชุมสภาสมัย  
ประธานสภา ฯ  วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 
 

/1.7 ขอแก้ไข... 
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นายสหเดช ฯ   ขอแก้ไขการจ่ายขาดเงินสะสมทุนส ารองสะสม เมื่อประชุมสภาสมัย  
ประธานสภา ฯ  วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
   ผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
นายก อบต. ฯ  ขอแก้ไขการจ่ายขาดเงินสะสมทุนส ารองสะสม เมื่อประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
   ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามระเบียบฯ ข้อ 89 (2) 
   จากเดิม 
   ที่ดินของนางส าราญ พร้อมไธสง ที่อุทิศที่ดินให้จ านวน 150 ตารางวา  
   (ตรงข้ามวัดโบสถ์) หมู่ที่ 5 
   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
   ที่ดินของนางส าราญ พร้อมไธสง ที่อุทิศที่ดินให้จ านวน 150 ตารางวา  
   (ตรงข้ามวัดโบสถ์) บริเวณต าบลบางปลากด อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าโมก 
   ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 
   3,000,000 บาท   
 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขอแก้ไขการจ่ายขาดเงินสะสมทุนส ารองสะสม 
   จากเดิม ที่ดินของนางส าราญ พร้อมไธสง ที่อุทิศที่ดินให้จ านวน 150 ตารางวา  
   (ตรงข้ามวัดโบสถ์) หมู่ที่ 5 
   เปลี่ยนแปลงเป็น ที่ดินของนางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศที่ดินให้จ านวน 150 ตารางวา  
   (ตรงข้ามวัดโบสถ์) บริเวณต าบลบางปลากด อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าโมก 
   ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร 
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 

 
นายสหเดช ฯ   3.7 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ  
  
 

/ขออนุมัติ... 
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นายสหเดช ฯ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ  เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
นายก อบต. ฯ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
   กองการศึกษา/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย 
   - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท  
   ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่   
   1. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
    ประเภท ค่าจัดซื้อชั้นวางที่นอน จ านวน 30 ชั้นๆละ 450 บาท  
    เป็นเงิน 13,500 บาท  
   2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดอาคารนอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง  
    เป็นเงิน 5,000 บาท 
 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ 2563    
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภา ฯ  พ.ศ.2563 

 
นายสหเดช ฯ   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภา ฯ  พ.ศ.2563 เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
นายก อบต. ฯ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   เมื่อประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 
    2563 ได้ด าเนินการตรวจสอบที่ดินของนางส าราญ พร้อมไธสง (ตรงข้ามวัดโบสถ์) 

/หมู่ที่ 5... 
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     หมู่ที่ 5 แล้วปรากฏว่า ที่ดินที่จะถมดินเพ่ือก่อสร้างระบบประปา (ตรงข้ามวัดโบสถ์) 
   เป็นที่ดินที่อยู่ในต าบลบางปลากด ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าโมก จึงขอขออนุมั ติ
   เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   จากเดิม 
   - โครงการถมดินเพ่ือก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 (ตรงข้ามวัดโบสถ์)   
   เป็นเงิน 400,000 บาท 
   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
   - โครงการถมดินเพ่ือก่อสร้างระบบประปา (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ต าบลบางปลากด 
   อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าโมก เป็นเงิน 400,000 บาท 
 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
    
นายสหเดช ฯ   3.9 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประเภท เงินทุนส ารองสะสม ครั้งที่ 2 
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2563 
  
นายสหเดช ฯ   ขออนุมัติ จ่ ายขาดเงินสะสม ประเภท เงินทุนส ารองสะสม ครั้ งที่  2
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯชี้แจงรายละเอียดต่อที่
   ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
นายก อบต. ฯ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประเภท เงินทุนส ารองสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
   ตามระเบียบข้อ 87 (2)  
   ถังน้ าประปา หมู่ที่ 4 , 5 ที่มีอยู่ตอนนี้ คาดว่าจะมีน้ าไม่เพียงพอในการจ่ายน้ าให้กับ
   ประชาชนในต าบลสายทอง และในขณะนี้ได้เกิดปัญหาระบบเครื่องสูบน้ าขัดข้อง
   บ่อยครั้ง จึงมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการสร้างหอถังน้ าประปา (ถังแชมเปญ)                
   ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร เป็นเงิน 500 ,000 บาท เพ่ือได้มีน้ า
   จ่ายให้กับประชาชนในต าบลสายทองได้เพียงพอ (ด้านหลัง อบต.) 

/สมาชิก... 
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นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประเภท               
   เงินทุนส ารองสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ท่านใดจะ  
ประธานสภา ฯ  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ่
 
นายเลอศักดิ์ฯ   ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาหมู่ 1 ขอสอบถามว่า 
สมาชิก ม.1  1. เรื่องการก่อสร้างระบบประปา ตอนนี้ยังไม่จ าเป็นเร่งด่วนอะไรมาก ไม่จ าเป็นต้อง
   ยกเว้นต่อผู้ว่าราชการฯ     
   2. การประมูลผู้รับจ้างก่อสร้างระบบประปา ใช้เวลาในการประมูลกี่วัน 
   3. การวางท่อเมนประปา ต้องด าเนินการวางใหม่ เนื่องจากของเดิมมีตะกอน สนิม 
   4. ซัมเมอร์ ผมขอเสนอให้มีการซื้อใหม่มาแทน เพราะคาดว่าของเดิมน่าจะเสีย 
   5. ประชาชนฝากขอบคุณท่านนายกที่ให้ความส าคัญเรื่องน้ า 
 
นายอ านวยฯ   ผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาหมู่ 4 ขอสอบถามว่า 
สมาชิก ม.4  ขอให้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปา เนื่องจากเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน 
 
นายเยื้องฯ   ผม นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง ขอชี้แจงดังนี้ 
รองนายกฯ  1. การซื้อซัมเมอร์ตัวใหม่มาก่อนที่ตัวเก่าจะเสียนั้น อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ต้องรอ
   ให้เสียก่อนถึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
   2. รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีน้ าไม่เพียงพอเพ่ือการอุปโภค – บริโภค            
   ที่ทุกท่านไปส ารวจแต่ละหมู่ ได้ยอดรวมมาทั้งหมด 1 ,153 คน ก็ต้องขอขอบคุณ
   สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

/ถามในที่ประชุม... 
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นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.00 น. 
 
       
    (ลงชื่อ)     ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 

        (ลงชื่อ)        สหเดช แก้วมะณี       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

       

    (ลงชื่อ)     มานะศิลป์ คงเจริญ   ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 
 

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)            ทว ีกันภัย       ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 


